

Tại sao nông sản sạch khó vào được các siêu thị và các trung tâm thương mại ở Tỉnh ta?

■ Doãn Trí Tuệ

Để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải phân biệt rõ thế nào là nông nghiệp sạch hay nông sản sạch. Vì hiện nay không ít người chưa phân biệt được rõ ràng giới hạn giữa sản phẩm sạch và chưa sạch.

Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay có 2 loại sản phẩm, một loại sản phẩm bình thường và một loại sản phẩm sạch. Trong loại sản phẩm sạch có 2 loại: sản phẩm an toàn và sản phẩm hữu cơ. Cụ thể các loại sản phẩm đó được hiểu như sau:

Sản phẩm thường: Là những sản phẩm sản xuất ra không kiểm soát được phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, nguồn nước tưới và chất kích thích sinh trưởng đã sử dụng trong quá trình sản xuất. Đây là sản phẩm phổ biến nhất hiện nay.

Sản phẩm an toàn: Sản phẩm sạch an toàn (GAP) là sản phẩm mà trong quá trình sản xuất có sử dụng mức độ và liều lượng cho phép các loại giống (kể cả giống biến đổi gen, các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và chất kích thích sinh trưởng...) với mức độ rất hạn chế, để khi kiểm tra thì sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn sạch bằng các tiêu chí cụ thể, có số liệu chứng minh mức độ tồn dư của một số chất nào đó không đủ sức gây độc hại cho người, gia súc, gia cầm và trong quá trình sản xuất cũng không gây ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm hữu cơ: Là sản phẩm trong quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn của IFOAM (tổ chức bảo vệ quốc tế về nông nghiệp hữu cơ) quy định: Tuyệt đối không được phép sử dụng các loại phân bón hóa

học, các loại thuốc trừ sâu hóa học, các loại chất kích thích sinh trưởng, các loại thuốc diệt cỏ dại, các giống cây trồng chuyên gen, biến đổi gen và phải được tưới bằng nước sạch và sản phẩm làm ra không được sử dụng các chất bảo quản bị cấm. Nếu đất trước đó sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt cỏ dại thì phải cách ly sau 3 năm mới được sử dụng để sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Như vậy, sản phẩm hữu cơ chỉ được sản xuất bằng các loại phân bón hữu cơ 100%, sử dụng các loại giống cây trồng tự nhiên, giống tự có, tưới nước sạch và được gieo trồng trên đất sạch.

Sản xuất nông nghiệp hiện nay chủ yếu đang cố gắng làm ra sản phẩm sạch an toàn theo tiêu chuẩn sản phẩm sạch Viet GAP hay Global GAP.

Sản xuất nông nghiệp sạch an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP hay Global GAP bao gồm 12 nội dung chính, trong đó có 68 chỉ tiêu cụ thể người sản xuất phải tuân thủ. Các vật liệu và điều kiện sản xuất phải có lý lịch rõ ràng. Sản phẩm làm ra phải được kiểm tra, chứng minh bằng số liệu phân tích và phải được một đơn vị



Nhu cầu xã hội về sản phẩm nông sản sạch ngày càng cao

có năng lực, có chức năng chứng nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn sản phẩm sạch an toàn thì sản phẩm đó mới có giá trị và khi cần thiết có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ dễ dàng.

Sản xuất sản phẩm sạch ở tỉnh ta hiện nay có nhiều mô hình, từ nhỏ, trung bình đến lớn. Nhưng vì sao sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, chưa vào được các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn, có thể do mấy nguyên nhân sau:

Một: Về phía người sản xuất, nói là sản phẩm sạch nhưng chưa hẳn là sạch do chưa thật sự hiểu và chưa nắm bắt đầy đủ quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm sạch an toàn, nên trong quá trình sản xuất không tránh khỏi tình trạng sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng một cách tùy tiện.

Đặc biệt trong quá trình sản xuất, ai là người chỉ đạo thực hiện đúng quy trình sản xuất được bắt đầu từ các công đoạn: làm đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh... Tất cả đều có sổ nhật ký ghi chép lại đầy đủ, để khi cần thiết phải truy xuất nguồn gốc kiểm tra lại quy trình thực hiện. Việc làm này hiện tại chưa được thực hiện nghiêm túc, do nhận thức chưa đầy đủ của cả người sản xuất và cả người quản lý ở cơ sở sản xuất. Vì vậy mới có tình trạng nói là rau, củ, quả sạch nhưng chưa hẳn là sạch. Điển hình như ở vùng chuyên canh rau Diễn Thành (Diễn Châu) và Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), bà con nông dân ở đây đang sử dụng vô tội vạ thuốc trừ sâu và chất kích thích sinh trưởng để phun cho rau.

Hai: Để xác nhận sản phẩm sản xuất sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP hay Global GAP hoặc cao hơn nữa là sản phẩm hữu cơ thì người sản xuất hay cơ sở sản xuất phải đăng ký với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô diện tích, tên cây trồng, sản xuất theo quy trình nào, ai là người chịu trách nhiệm chính về chỉ đạo thực hiện... để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cử cán bộ trực tiếp giám sát, theo dõi toàn bộ quy

trình sản xuất từ khâu đầu tiên đến kết thúc sản xuất. Nếu thực hiện đảm bảo đúng quy trình sản xuất như đăng ký thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn đăng ký. Và từ giấy xác nhận này, Sở Khoa học và Công nghệ mới cấp cho người sản xuất hoặc cơ sở sản xuất tem chỉ dẫn địa lý sản phẩm để sản phẩm có giá trị được lưu thông trên thị trường và khi cần thiết có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng. Nhưng việc này thời gian vừa qua chưa được thực hiện nghiêm túc nên sản phẩm làm ra không đảm bảo độ tin cậy là sản phẩm sạch hay không sạch. Vì vậy, sản phẩm khó tiêu thụ tại các siêu thị, các trung tâm thương mại và chính người sản xuất ra sản phẩm ấy phải gánh chịu thiệt thòi.

Ba: Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa 4 nhà, đó là nhà khoa học, nhà quản lý, người sản xuất, cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp như các siêu thị, các trung tâm thương mại...

Đề khuyến khích người sản xuất, cơ sở sản xuất ngày càng làm ra nhiều sản phẩm nông sản sạch phục vụ cho nhu cầu xã hội ngày càng cao, đề nghị:

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường mở nhiều lớp tập huấn về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch an toàn (Viet GAP) và nông nghiệp sạch hữu cơ đến tận người sản xuất, cơ sở sản xuất ở tất cả các địa phương có đăng ký sản xuất sản phẩm sạch.

UBND Tỉnh cần giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Khoa học và Công nghệ về việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát các cơ sở sản xuất có đăng ký sản xuất sản phẩm sạch để giúp họ thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn sản phẩm sạch. Đồng thời giúp đỡ người sản xuất, cơ sở sản xuất được hưởng các cơ chế chính sách đã được UBND Tỉnh ban hành về việc hỗ trợ sản xuất sản phẩm sạch.

Khuyến khích các doanh nghiệp thương mại như các siêu thị, các trung tâm thương mại ở các địa phương liên kết với các cơ sở sản xuất nông sản sạch trong tỉnh để thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất. Làm được như vậy sẽ vừa đảm bảo được lợi ích cho doanh nghiệp và người sản xuất, vừa khuyến khích, động viên người sản xuất làm ra nhiều nông sản phẩm sạch cho xã hội./.